

ส่งเดินหน้ารถไฟฟ้า4จังหวัด

● คักดีสยามพาดบอर्डอย่างเบรค

● ประธาน รฟม. ชี้ดกกลับลำทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการ(บอर्ड) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) สั่งการ รฟม. ทบทวนความเหมาะสม และความคุ้มค่าโครงการระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา (แทรม) ในภูมิภาค ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต, เชียงใหม่, นครราชสีมา (โคราช) และพิษณุโลก อย่างละเอียดอีกครั้งก่อนเปิดประมูลเพราะกังวลว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารมาใช้ไม่มากอาจจะไม่คุ้มค่า และเอกชนไม่สนใจลงทุน ปรากฏว่า "ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก "ข่าว นวัตกรรมขนส่งเดลินิวส์" ส่วนใหญ่รู้สึกผิดหวังเพราะเป็นโครงการที่หลายคนต่างเฝ้ารอที่จะเห็นรถไฟฟ้าให้บริการในต่างจังหวัด

ผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ถึงประเด็นดังกล่าวซึ่งนายศักดิ์สยาม ได้เรียก นายสรวิศ ทรงศิริโต อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ในฐานะ

ประธานบอร์ด รฟม. สอบถามเรื่องนี้ต่อหน้าผู้สื่อข่าวจำนวนมากขณะลงพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยนายสรวิศได้ปฏิเสธเรื่องนี้ ก่อนที่นายศักดิ์สยามจะให้สัมภาษณ์ว่า โครงการรถไฟฟ้าในภูมิภาคทั้ง 4 จังหวัด ยังเดินหน้าอยู่และยืนยันว่าทุกโครงการจะก่อสร้างแน่นอน โดยเฉพาะแทรม จ.ภูเก็ต จะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรในวันที่ 2-3 พ.ย. 63 พิจารณาด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้นายศักดิ์สยามให้สัมภาษณ์เรื่องโครงการรถไฟฟ้าทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดไว้ว่าระบบขนส่งสาธารณะยังจำเป็นต่อการเดินทางของประชาชน แม้จะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่การก่อสร้างโครงการ

รถไฟฟ้า ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดต้องเดินหน้าต่อตามแผนที่วางไว้เพราะกระทรวงคมนาคมมีหน้าที่พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรองรับความต้องการของประชาชน

ด้านนายสรวิศ กล่าวว่าขณะนี้โครงการรถไฟฟ้าทั้ง 4 จังหวัดยังเดินหน้าทุกโครงการ เพียงแต่ในส่วนของการอนุมัติเงินกำลังเดินมาถึงในขั้นตอนของการตัดสินใจที่จะเสนอเข้าที่ประชุม ครม. แล้ว บอर्डจึงขอให้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนอีกครั้งก่อนเสนอ ครม. ซึ่งบอर्ड รฟม. ได้มอบให้คณะอนุกรรมการบอर्ड และผู้แทนจาก รฟม. ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ตอีกครั้งในเร็ว ๆ นี้ เพื่อพิจารณารายละเอียดเรื่องความปลอดภัยบริเวณจุดแยกต่าง ๆ เพราะแทรมต้องวิ่งร่วมกับรถยนต์ปกติด้วย นอกจากนี้จะไปดูเรื่องปริมาณการเดินทาง และความคิดเห็นของทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและภาครัฐ.



ศักดิ์สยาม